

# หนังสือแนะนำ ประจำสัปดาห์



หอสมุดกลางขอแนะนำหนังสือใหม่หมวดหมู่ "การศึกษา"  
#พร้อมให้บริการยืมแล้ววันนี้!!

เลขเรียกหนังสือ : 371.04 ว3711ก 2564



หนังสือ "การศึกษาทางเลือก" เล่มนี้เขียนโดย วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือก แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางเลือก รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก การจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบโรงเรียนทางเลือก การจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบบ้านเรียน การจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ การจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบบของสถาบันศาสนา หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาทางเลือก ในบริบทของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมให้ทุก ๆ คนในสังคมได้มีความเข้าใจการศึกษาที่มีความหลากหลาย และการนำพาการศึกษาไปสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

เลขเรียกหนังสือ : 370.9593 พ9341ก 2564



หนังสือ "การศึกษาไทยในปัจจุบัน : ถึงเวลาการคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำทันที" เล่มนี้เขียนโดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความทางวิชาการที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ของสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ซึ่งราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกทุกท่านจะต้องนำเสนออย่างสม่ำเสมอ และยังกล่าวถึงเรื่องที่เด็กไทยควรเติบโตไปตามที่เขาถนัด ชอบ และสนใจ การครุศึกษาไทย: ถึงยุคที่ใครต้องการครูแบบไหนก็ต้องผลิตเอง การศึกษาไทยในอนาคต: สังคมที่ไม่มีการสอน มีแต่การเรียนรู้ การศึกษาไทย 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา ปฏิรูปครุศึกษาไทย: ลอง "พยายามใหม่"ดูอีกที เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการศึกษาไทยกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: ต้องก้าวให้พ้นกับดักของโรงเรียนรูปแบบใหม่ไปให้ได้ และปรัชญาอุดมศึกษาไทย:แนวทางการพัฒนาปรัชญาอุดมศึกษาไทย 5 กลุ่ม

เลขเรียกหนังสือ : 371.2 ศ578ก 2564



หนังสือ "การประเมินโครงการทางการศึกษา" เล่มนี้เขียนโดย เศรษฐวิชัย ชโนวรรณ ภายในเล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย แผนและโครงการ การเขียนโครงการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ แนวคิดและรูปแบบการประเมินโครงการ: กระบวนทัศน์พื้นฐาน แนวคิดและรูปแบบการประเมินโครงการ: กระบวนทัศน์ปรับขยาย การออกแบบการประเมินโครงการ: หลักการวัตถุประสงค์ การออกแบบแบบปฏิบัติการประเมิน: วิธีได้มาซึ่งข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการประเมินโครงการ เหมาะสำหรับ อาจารย์ นักศึกษา ใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนวิชาประเมินโครงการทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการประเมินโครงการทางการศึกษา

ติดตามการประชาสัมพันธ์หนังสือแนะนำได้ที่



<https://www.facebook.com/arc.nstru>



<https://arc.nstru.ac.th/>

สามารถติดต่อขอยืมได้ที่ หอสมุดกลาง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช